

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về đề án đề nghị công nhận thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh; dự thảo kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; dự thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân; dự thảo quy chế phối hợp giám sát giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo về đề nghị tặng cờ, bằng khen cho tổ chức đạt đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2012 - 2016. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Thành phố Thái Bình được công nhận là đô thị loại II năm 2013. Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực, đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng, phát triển thành phố, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố đã khẳng định xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh, là một trong những động lực chủ đạo góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của toàn tỉnh. Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Thái Bình đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Sau khi nghe lãnh đạo Thành ủy và đơn vị tư vấn báo cáo, các

đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của đề án, đồng thời tập trung phân tích, thảo luận về một số tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới và đã được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quy hoạch; đẩy nhanh và phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thành phố đã khẳng định xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh, là một trong những động lực chủ đạo góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị loại I. Về đề nghị công nhận thành phố Thái Bình là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải căn cứ vào mức độ hoàn thành các tiêu chí theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đồng thời, thông nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Thái Bình tiếp tục rà

soát các tiêu chí, hoàn thiện đề án trình Trung ương xét, duyệt theo đúng quy trình quy định.

Đối với dự thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân; dự thảo quy chế phối hợp giám sát giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Đảng đoàn MTTQ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao lại cho các đơn vị chủ động kỹ quy chế phối hợp để quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Về dự thảo kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với nội dung kế hoạch và quyết định thành lập đoàn công tác gồm 16 thành viên giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Về đề nghị tặng cờ, bằng khen cho tổ chức đảng đạt tiêu

ồ, đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi theo quy định của Chính phủ, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư bổ sung vào dự án một số nội dung về cơ chế hỗ trợ đến bù đất, tài sản trên đất, xây dựng khu tái định cư sau khi di dời, đồng thời có cam kết bằng văn bản các cơ chế hỗ trợ nêu trong dự án; giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và huyện Quỳnh Phụ xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai các bước thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước; ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với huyện Quỳnh Phụ và các đơn vị liên quan trên cơ sở dự án được phê duyệt xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, khẩn trương bố sung vào kế hoạch sử dụng đất năm

2017. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ sau khi có đề án chính thức khẩn trương phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân.

Về việc giao đất ở, đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp dịch vụ sông Trà, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện cơ chế tài chính khi thực hiện giao đất ở, đất dịch vụ cho các trường hợp bị thu hồi đất cụ thể như sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên, giá giao đất ở, đất dịch vụ theo giá đất quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 của UBND tỉnh, người được giao đất phải nộp từ 450.000 đồng/m², phần vượt mức quy định phải nộp và giá đất theo quy định do Công ty Cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà (TBS) hỗ trợ chi trả. Đối với hộ gia đình, cá nhân bị

chuyển trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2012 - 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tặng cờ cho 4 tổ chức cơ sở đảng, tặng bằng khen cho 9 tổ chức đảng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khen thưởng 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2012 - 2016. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, soạn thảo điều chỉnh quy định về bình xét thi đua, khen thưởng trong Đảng sao cho phù hợp, sát thực tế.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cấp bằng công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với 196 trường hợp đã được hưởng chế độ, chính sách là người hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nhưng không có quyết định công nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYÊN

thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp thì giá giao đất ở, đất dịch vụ là giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất. Người được giao đất ở, đất dịch vụ phải nộp tối đa 450.000 đồng/m², phần chênh lệch giữa số tiền người được giao đất phải nộp và giá đất cụ thể do TBS hỗ trợ chi trả. Yêu cầu TBS khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết bảo đảm phù hợp với thiết kế tuyến đường 454 chạy qua; UBND thành phố Thái Bình khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 818m² để bàn giao cho TBS thực hiện dự án trong tháng 5/2017; huyện Vũ Thư xây dựng phương án giao đất ở, đất dịch vụ đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn Xã Tân Phong bị thu hồi; Sở Tài chính chủ trì, rà soát, đề xuất xử lý việc đối trừ tiền giải phóng mặt bằng khu quy hoạch đất ở, đất dịch vụ vào tiền sử dụng đất khu công nghiệp sông Trà của TBS.

LƯU NGÂN

tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, diện mạo thị trấn ngày càng khôi sức. Các thủ tục hành chính, các quy định, chính sách... của tỉnh, huyện, địa phương đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhà đầu tư đến tìm hiểu và tiến hành đầu tư...

Tổ giám sát đề nghị Đảng ủy thị trấn Đông Hưng làm rõ hơn một số kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ... *(Tiếp theo trang 1)*

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017), tối ngày 17/5, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình văn nghệ và trao học bổng, trao quà cho thanh thiếu nhi tiêu biểu. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “Hồ Chí Minh - Người sống mãi với non sông” được dàn dựng công phu, tạo không khí trang nghiêm, hào hùng, nhiều cảm xúc. Nhiều ca khúc nổi tiếng qua các thời kỳ với âm hưởng sâu lắng, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân, của tuổi trẻ Việt Nam với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, với quê hương, đất nước đã để lại nhiều ấn tượng, sự xúc động trong lòng người xem.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần BIDGROUP trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng; trao 76 suất học bổng cho các em đội viên xuất sắc (trị giá 1 triệu đồng/suất); tặng 240 suất quà và tiền mặt (trị giá 400.000 đồng/suất) cho thanh niên khuyết tật, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt kết quả cao trong học tập.

Chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi; giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin Đảng và Bác Hồ kính yêu dành cho thế hệ trẻ.

KUÂN PHƯƠNG

THÀNH PHỐ... *(Tiếp theo trang 1)*

Sau khi Chỉ thị số 05 được ban hành, 100% tổ chức cơ sở trực thuộc Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố đã triển khai học tập, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu; 100% cơ quan, đơn vị đưa vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị theo chủ đề sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương. Các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05. Qua kiểm tra, giám sát giúp các cơ quan, đơn vị và cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tốt, cách làm hay.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Công ty TNHH TAV mới chào giá mua thanh lý tài sản với nội dung như sau:

Tài sản mời chào giá, khối lượng và giá sàn chào giá:

Hang mục tài sản cần bán thanh lý	Khối lượng ước tính (tấn)	Đơn giá sàn/kg (VNĐ)	Ghi chú
Tòn mái nhà xưởng bị hư hỏng do bão + sắt vụn	9 ~ 10 tấn	7.000	- Giá sàn chưa bao gồm thuế GTGT <p>- Chi phí cắt, bóc xếp, vận chuyển do bên mua chịu</p>

Thời gian và địa điểm xem tài sản thanh lý: từ 9h00 đến 17h00 ngày 20/5 tại Công ty TNHH TAV, Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Khi đến đăng ký xem tài sản thanh lý liên hệ với đại diện của TAV theo thông tin bên dưới.

Thời gian nhận đặt cọc: từ 9h00 đến trước 12h00 ngày ngày 22/5 tại văn phòng Công ty TNHH TAV tại Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bộ phận kế toán là đơn vị nhận tiền cọc. Số tiền đặt cọc 30 triệu đồng (quy định chi tiết xem trong Hướng dẫn chào giá).

Thời gian mở chào giá: 14h30 ngày 22/5 tại Văn phòng Công ty TNHH TAV tại Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với sự tham gia của Công ty bảo hiểm BIC, Công ty Giám định VIA và TAV.

Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh (các đơn vị /cá nhân có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với nhân viên của TAV chi tiết như dưới đây để nhận được mẫu thư chào giá và hướng dẫn chào giá).

Thông tin liên lạc của TAV: Bà Nguyễn Nam Bình, Điện thoại liên hệ: 0366.278.769, email: binhnguyennam@talapparel.com

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp ứng dụng và công khai trên trang web ngành thuế
1. Về nâng cấp Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế: <p>Hiện nay Tổng Cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3 và ứng dụng khai thuế qua mạng (IHTKK) phiên bản 3.4.3 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.</p> <p>Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ như sau:</p> <p>+ Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.3: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai + Ứng dụng IHTKK phiên bản 3.4.3: Thực hiện kê khai tại http://kekhaihue.gdt.gov.vn</p>
2. Về thực hiện công khai trên trang web của ngành thuế: <p>- Cập nhật chính sách thuế mới đã được sửa đổi, bổ sung; - Tổng hợp kết quả giải quyết những ý kiến vướng mắc của người nộp thuế tại các hội nghị đối thoại doanh nghiệp; - Văn bản trả lời người nộp thuế gửi qua email, bằng văn bản qua đường bưu điện; - Các quyết định cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền phạt; - Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt; doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; mức thuế khoán của hộ cá nhân kinh doanh; hộ cá nhân kinh doanh được miễn thuế theo quy định.</p> <p>Các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tra cứu trang web của ngành Thuế theo địa chỉ: thaibinh.gdt.gov.vn</p> <p>CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH</p>

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại huyện Tiến Hải.

Thời gian qua, Huyện ủy Tiến Hải đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện đã cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế trong đó tập trung phát triển kinh tế khu vực ven biển và khai thác tiềm năng kinh tế biển kết hợp thực đẩy các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Các lĩnh vực: quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phát

triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đi vào nề nếp, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tiến Hải đã làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ và bảo đảm môi trường ổn định cho các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

đề nghị Huyện ủy Tiến Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có, phần đất hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ủy, chính quyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thủ tục hoàn nghiệp vào hoạt động trên địa bàn, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế thời gian tới.

Trước đó, tổ giám sát của Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đông Hoàng và xã Văn Trường (Tiên Hải).

● Sáng ngày 17/5, tổ giám sát của Tỉnh ủy tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 của Đảng ủy thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng).

Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Đông Hưng đã khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất vươn lên giành thắng lợi tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước; văn hóa - xã hội có nhiều

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Để thực hiện hiệu quả chương trình, đồng chí yêu cầu các đơn vị căn phân loại công việc cụ thể, nêu rõ tiến độ và thời gian triển khai các nội dung; các phòng, khoa của hai đơn vị tăng cường phối hợp nghiên cứu, ứng dụng KHCN; sự phối hợp phải được

CỤC THUẾ TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế các cấp. Theo đó, từ ngày 1/5/2017 đến ngày 31/7/2017, Cục Thuế tỉnh sẽ lựa chọn 50 doanh nghiệp sử dụng thì điểm bán, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, nghiêm túc, bảo vệ quyền, tài sản, quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

pháp thủ hút vốn từ nước ngoài để đầu tư hệ thống đường cao tốc; đầu tư PPP; giải pháp bảo lãnh về tỷ giá, xử lý khi tỷ giá biến động; kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy kinh tế nói chung, khu vực kinh tế tư nhân nói riêng phát triển; mong Chính phủ sớm có văn bản cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5; các kiến nghị về liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tập trung đầu tư phát triển những lĩnh vực có lợi thế; nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh cải cách giáo dục và đào tạo; giải pháp nâng cao năng lực, giá trị cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến kiến nghị Chính phủ sớm tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các hộ chăn nuôi, giải cứu ngành chăn nuôi lợn...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chính phủ cam kết sẽ tập trung giải quyết

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG